

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	EC_XT_032
ชื่อตาราง	หนี้ต่างประเทศ
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและ กำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายไตรมาส ความล่าช้า 1 ไตรมาส กำหนดเวลาเผยแพร่ วันทำการสุดท้ายของไตรมาสถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และ การจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและ มาตรฐานบัญชีที่ เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูล และวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	<p>หนี้ต่างประเทศ หมายถึงยอดคงค้างหนี้สินส่วนที่ไม่ใช่หนี้เงินกู้ยืมที่มีถิ่นฐานในประเทศกับผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ ทั้งหนี้สินที่มีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยโดยมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระคืนเงินต้น โดยรวมหนี้สินทุกสกุลเงินและทุกประเภทของการกู้ยืม</p> <p>ยอดคงค้าง หมายถึงยอดคงเหลือของหนี้สินต่างประเทศ ในรูปสกุลเงินต่างๆ ซึ่งจะนำมาคำนวณเทียบค่าเป็นสกุลดอลลาร์ สหรัฐ. โดยใช้อัตราซื้อขายเฉลี่ย ณ วันสิ้นงวดในตลาดนิวยอร์ก (New York Closing mid rate) เพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือการจัดทำสถิติหนี้ต่างประเทศ (External Debt Guide) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ</p> <p>ภาระหนี้ต่างประเทศ หมายถึงภาระการชำระคืนหนี้ต่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ ประกอบด้วยเงินต้นของหนี้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระคืนและดอกเบี้ยทั้งระยะสั้นและระยะยาว</p> <p>หนี้ต่างประเทศจำแนกเป็น 1) ประเภทหนี้ ได้แก่ เงินกู้ ตราสารหนี้ เงินรับฝาก สินเชื่อการค้า รวมทั้งหนี้อื่น ๆ 2) ประเภทผู้กู้ ได้แก่ รัฐบาลโดยตรง ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงิน และภาคอื่น ๆ 3) ระยะเวลา ได้แก่ ระยะสั้น และระยะยาว</p> <p>การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปตามหลักการ “passive confidentiality” กล่าวคือ หากบุคคลหรือนิติบุคคลใดเห็นว่าจะได้รับผลกระทบจากการแสดงรายละเอียดตามหมวดหมู่ในตารางสถิติ โปรดแจ้งมายังผู้จัดการบริการประจำตารางที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้อธิบาย. พิจารณาทบทวนการจัดหมวดหมู่เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. การสำรวจหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนที่มีใช้ธนาคาร 2. ระบบการรายงานธุรกรรมต่างประเทศ (ITRS) 3. สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง 4. ธปท.
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=81&language=th)
การปรับปรุงข้อมูล	ข้อมูลจะถูกปรับแก้ย้อนหลัง 2 ไตรมาส เพื่อให้สอดคล้องกับ <ul style="list-style-type: none"> - ผลการสำรวจหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนที่มีใช้ธนาคาร รายไตรมาส - ข้อมูลจากสบน. กระทรวงการคลัง - ระบบการรายงานธุรกรรมต่างประเทศ (ITRS)

ทีมหนี้ต่างประเทศ
ฝ่ายสถิติและข้อมูล
โทร. 0-2283-6986